

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นทุกรูปแบบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ประจำปี ๒๕๖๖
 ๒. มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นทุกรูปแบบ

ที่	มาตรการป้องกันภัยรับสิ้น	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล
๑	มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นเป็นการให้และรับของของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ๑.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก เรื่อง การให้และรับของของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก	ไม่พบ	ไม่พบการรับสิ้นบนหรือรับของขวัญ	รอบ ๑๒ เดือน
๒	มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก เรื่อง มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นบนในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก/ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการรับสิ้นบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๓	มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินเงินบริจาค ๒.๒ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก เรื่อง มาตรการป้องกันภัยรับสิ้นบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินเงินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก	ไม่พบ	ไม่พบการรับสิ้นบนเรื่องเงินบริจาค และทรัพย์สินเงินบริจาค	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ประจำปี ๒๕๖๖
 ๒. มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศ	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่ ความรับผิดชอบ/ หน่วยงาน	สถิติการกระทำผิด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๔	มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการการตรวจการ มาตรการบังคับค่าตอบแทน มาตรการการตรวจการฝึกอบรม ศึกษาต้งาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการจัดหาพัสดุ ๔.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก	ไม่พบ	ไม่พบ	๑. มีการขออนุญาตค่าธรรมเนียมระดับราชการจริง ๒. มีการเบิกค่าตอบแทนตามจริง ๓. ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาต้งาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด ผิดระเบียบ ๔. ไม่การร้องเรียนเรื่องการจัดหา พัสดุ	รอบ ๑๒ เดือน
๕	มาตรการการรับแจ้งมลพิษพิษพิษ ส่วนตติย ส่วนสี่ในชุมชน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ๕.๑ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก เรื่องมาตรการการรับแจ้งมลพิษพิษพิษ ส่วนตติย ส่วนสี่ในชุมชนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพื้นที่	เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอป่าโมก / ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	